



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐

ที่ ทส. ๑๖๒๖.๑๑/๕๓๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

- เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๑๔ /๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ <http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๕๑๘ /๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๕๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) พงศ์พยัคฆ์ ศรียา

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรมา จันทบุลย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดการสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คส.๑๐

(แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๑๘ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ	
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ				
๑	นายปองภพ ตุลยนิษัฏ	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	-	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งลำดับแรก ไม่อยู่ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ในลำดับรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง	
๒	นายทวีป โชคสวัสดิกร	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	-	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป	ตามลำดับ	
๓	นางสาวเพ็ญแข ชัยวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	-	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป		
					จำนวน ๓ ราย						

๑๒